



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 หน้า 13 มูลค่าข่าว 193,248 .-

ละครเยาวชนด้านทูลจริตปี2 โกอินเตอร์-ส่งฉายทั่วโลก

จากการที่ กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ให้การสนับสนุน บริษัท เรื่องทองกรุ๊ป จำกัด ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอร์รัปชั่น เป็นปีที่ 2 โดยปีนี้พิเศษเพิ่มละครภาษาอังกฤษด้านทูลจริตเรื่องแรกของไทยโดยโรงเรียนนานาชาติบีเอส พร้อมส่งผลงานละครไปจัดฉายเครือข่ายเยาวชนในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, เนปาล, บังกลาเทศ, อินเดีย และเกาหลีใต้ หวังสร้างจิตสำนึกพลเมืองโลกด้านทูลจริต

นายจุลภาควัฒน์ ศรีสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านการ



ทูลจริตเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชั่น ปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 โดยได้คัดเลือกโรงเรียน 10 โรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ 1.ร.ร.สิริรัตนาร 2.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 3.ร.ร.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4.ร.ร.สารสาสน์วิเทศศึกษา 5.ร.ร.สตรีวิฑฒนาพุดผาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 6.ร.ร.วัดสุทธิวราราม 7.ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 8.ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 9.ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ และ 10.ร.ร.นานาชาติบีเอส โดยจัดค่ายอบรมเรื่องการต่อต้าน

การทุจริต และทักษะการแสดงละคร

นอกจากนี้เด็กๆ ยังจะได้ปฏิบัติจริง โดยมีการถ่ายทำละครสั้น สร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ร่วมแสดงกับนักเรียนในโครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยนักแสดงมืออาชีพ



ชื่อดังมากมาย เช่น จ๊กจั่น อัญมณี สุวรรณสุข, หลุยส์ เฮสดาร์ซัน, เก่ง ธชย ประทุมวรรณ, บิ๊ก ณทรศชัย จรัสมาศ, แก้ว อภิรติภาวตานนท์, ต้าหยอง และท่อนะ แห่งวงระเบียบวาทศิลป์ และฐานนท์ ไตรรูป นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจนประสบความสำเร็จได้เป็นพระเอกภาพยนตร์

นายจุลภาควัฒน์กล่าวว่า ที่พิเศษเราได้นักแสดงมากฝีมือส่งตรงจากประเทศอังกฤษ แมทธิว บอดด์วิน นักแสดงชาวอังกฤษ ผลงานเช่น Material Girl (BBC), The Crown (Netflix) พร้อมด้วย

นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการจะได้ร่วมแสดงละครสั้นเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 10 ตอน จาก 10 โรงเรียน พร้อมทั้งขยายผลจากระดับมัธยมสู่ร่วมมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คัดเลือกนักแสดงชั้นปีที่ 1-4 เพื่อร่วมแสดง กำกับการแสดงโดย ต้อ มาร์ตสาโรวาท เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ช่อง 5 และสื่อโซเชียล ช่อง TikTok @youthml มีผู้รับชมกว่า 1 ล้านครั้ง เพื่อเผยแพร่แนวคิดต่อต้านการทุจริตจากเด็กสู่เด็ก

ค้ำคือ มาร์ต สาโรวาท ผู้กำกับละครกล่าวว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างตื่น



เดินและสนุกไปกับโลกแห่งละคร สะท้อน
มุมมองของ “การต่อต้านการทุจริต

เยาวชนไม่ทนคอร์รัปชัน” เป็นโครงการที่ทั้งสนุกและได้
ประโยชน์ และเห็นคุณค่าของตนเองในการที่จะทำประโยชน์
ต่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อกระตุ้น
เตือนให้เพื่อนๆ และสังคมเห็นความสำคัญของการต่อต้านการ
ทุจริตต่อไป

ศุภฤกษ์ ธรรมทันตา นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กล่าวว่า “เมื่อเข้าอบรมเรื่องการต้านทุจริต ผมรู้สึกว่ามีหน้าที่
ที่ยิ่งใหญ่นั่นคืออยากหยุดการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย
โดยเริ่มจากตัวเราส่งต่อสู่ครอบครัวและสังคม และสะท้อนออก
มาในรูปแบบของละคร เพื่อให้ทุกคนได้รับชมได้เข้าใจ
ได้ตระหนักแบบพวกผม ผมเชื่อว่าละครจะเปลี่ยนความคิดของ
ผู้ที่ได้รับชมเพราะนี่คือละครสร้างสรรค์ที่ผู้ชมจะได้รับทั้งความ
สนุกและสาระความรู้อย่างแน่นอนครับ”

“เป็นอีกแนวทางในการพัฒนาเด็กผู้จะเติบโตมาเป็นอนาคต
ของชาติ”